



รายงานผล การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๔

MSSC

MSSC

ส่วนที่ ๑
ภาพรวมการเบิกจ่าย
งบประมาณ ไตรมาสที่ ๔



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๔

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ยอดสุทธิหลังโอนเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันกับ กอ.รมน. และโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ) **จำนวน ๒๐๘,๒๑๘,๖๔๗.๘๘ บาท** โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น **จำนวน ๒๐๕,๑๗๐,๗๘๓.๘๗ บาท คิดเป็น ๙๘.๕๔ %** คงเหลือเงินงบประมาณ ๓,๐๔๗,๘๖๔.๐๑ บาท จำแนกเป็น ๖ แผนงาน ดังนี้



๓๗,๐๔๘,๒๕๔.๕๑ : ๙๗.๒๑% แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.	๑๔,๓๑๐,๒๙๒.๕๗ : ๙๕.๗๗% แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๘,๓๙๓,๔๔๑.๖๖ : ๙๕.๓๓% แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	๖๗,๐๒๗,๑๑๔.๘๑ : ๙๘.๙๒% แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อม
๖๐,๕๐๐,๙๐๐.๓๐ : ๙๘.๘๑% แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	๗๗,๘๙๐,๗๘๐.๐๒ : ๙๙.๘๓% แผนงานบุคลากรภาครัฐ

MSSC

MSSC

ส่วนที่ ๒
ผลการดำเนินงานจำแนก
ตามภารกิจ



การกำหนดนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (กนย.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพระดับนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และรับผิดชอบ การขับเคลื่อนและติดตามผลดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญ จำแนกตามภารกิจ ดังนี้

❖ **การประชุมทบทวนกลไกในความรับผิดชอบของ สมช.** เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กนย. ได้จัดประชุมทบทวนกลไกในความรับผิดชอบของ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา ชั้น ๓ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายรัชกรณ นภาพรพิพัฒน์ รอง ลมช. เป็นประธาน ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาสถานะของกลไก ในความรับผิดชอบของสำนักงานสภาพัฒนาการความมั่นคงแห่งชาติ โดยพิจารณาคณะกรรมการที่ยังคงอยู่ และคณะกรรมการที่สิ้นสุดไป ได้แก่ คณะกรรมการที่แต่งตั้งตามคำสั่งฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตามมติ คณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการตามคำสั่งสภาพัฒนาการความมั่นคงแห่งชาติ

ทั้งนี้ การพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและสถานะการคงอยู่ของกลไก พิจารณา โดยใช้ข้อกำหนด อาทิจ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแนวทางของคณะกรรมการ กฤษฎีกา รวมทั้งการใช้หลักเกณฑ์ ๕ ข้อ ประกอบด้วย ๑) กลไกควรมีความสอดคล้องกับหลักการแบ่งมอบ เจ้าภาพรับผิดชอบขับเคลื่อนภารกิจตามแผนแม่บท ประเด็นความมั่นคง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกับกลไกของหน่วยงานอื่น ๒) ความสอดคล้องกับช่วงเวลาการบังคับใช้ แผน ๓) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔) กลไกที่ขับเคลื่อนในประเด็นเดียวกันหรือมีภารกิจ ในลักษณะเดียวกัน ไม่ควรมีความซ้ำซ้อนทั้งในองค์ประกอบและหน้าที่อำนาจ และ ๕) ประธานกลไกที่ไม่ใช่ หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้บริหาร สมช.) ควรมีเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ เน้นย้ำให้ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน สมช. เสนอเรื่อง ให้กองนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงหารือร่วมกับกลุ่มกฎหมายถึงความเหมาะสมและความจำเป็น ตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ฯ เพื่อไม่ให้มีกลไกมากเกินไปจนเกิดความจำเป็น และหากมีการตั้งคำสั่ง ตาม พ.ร.บ. สภาพัฒนาการความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองจำเป็นต้องเสนอที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม

❖ **การประชุมนำเสนอผลการระดมสมองเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงเชิงลึก NSC Security Insights ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ข้อมูลขั้นความลับ

❖ **การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ** เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องพระพรหม ชั้น ๓



โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ๑) ลมช. กล่าวเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมื่อโลกปรับ และภัยเปลี่ยน: มองฉากทัศน์ความมั่นคงไทย พุ่งเป้ายกระดับขับเคลื่อน ๑๗ นโยบายและแผนความมั่นคง” ๒) การอภิปราย เรื่อง “เดินทางนโยบายความมั่นคงไทยรับมือความท้าทายใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลง” ๓) การอภิปราย เรื่อง “อนาคตความมั่นคงไทยในมือของทุกคนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกใหม่” และ ๔) ผลการประเมินความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก และเรื่องเพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ การดำเนินงานตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ๒) ผลักดันการจัดทำโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ และ ๓) การใช้ประโยชน์สื่อวีดิทัศน์และบอร์ดนิทรรศการ จำนวน ๒ บอร์ด ประกอบด้วย (๑) บอร์ดการถ่ายทอดแผน ๓ ระดับในมิติความมั่นคง และ (๒) บอร์ดภาพรวมนโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) พร้อมทั้งคลิปวีดิทัศน์สาระสำคัญนโยบายและแผนระดับชาติฯ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

❖ **การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนความมั่นคงและโครงการสำคัญ** เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ลาโค้ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ๑) การประเมินผลการดำเนินงานของ กนย. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน กนย. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒) การชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนงานความมั่นคง จำนวน ๓ หัวข้อ ๒.๑) เจตนารมณ์และสาระสำคัญของมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่ง พ.ร.บ. สภาคความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย ผอ.กกม. ๒.๒) ระบบงบประมาณกับการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง โดย ทน.กพป. และ ๒.๓) การจัดทำโครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยผู้แทน กนย. และ ๓) ผลการระดมความคิดเห็น

❖ **การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (โครงการสำคัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘** เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องสุขุมวิท ๒ ชั้น ๓ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ๑) กระบวนการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ๒) รูปแบบและวิธีการประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ๓) การประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

❖ **โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของกลุ่ม ป.ย.ป กระทรวง** เมื่อวันที่ ๒๙ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้แทน สมช. เข้าร่วมการประชุม และร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ กลุ่ม ป.ย.ป. กำหนด อาทิ กิจกรรมระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาที่มีแนวโน้มขยายไปเป็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญในอนาคต เช่น การบริหารจัดการภัยพิบัติ การจัดการศึกษา และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

❖ **การประชุมหัวหน้าส่วนราชการของ สมช. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อทราบ ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑) การปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ สมช. ๒. การบริหารงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สมช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔. การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อความมั่นคงและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล สมช. และ ๕. การเตรียมการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (กนย.) และเรื่องเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง ได้แก่



๑. ความคืบหน้าการเตรียมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ สมช. และ ๒. แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการของ สมช.

❖ **การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของ สมช. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ที่มีผู้แทน สมช. เข้าร่วม ได้แก่ งาน “สื่อสารงานรัฐ ชี้ชัดมาตรฐานสื่อออนไลน์” และการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และพิจารณา (ร่าง) วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ

❖ **การประชุมหารือโครงการสำคัญรองรับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ** เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บางกอก พระนคร กรุงเทพฯ โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ๑) สาระสำคัญอนุบัญญัติมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒) ผลการดำเนินงานตามนโยบายแผนระดับชาติฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ ๓) กระบวนการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ โดยทั้งหมดจะนำไปสู่การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ สมช. คือ การดำเนินการตามมาตรา ๑๕ การจัดทำ “(ร่าง) ประกาศสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโครงการเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และการดำเนินการตามมาตรา ๑๖ การจัดทำ “(ร่าง) ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ความเห็นโครงการความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ”

❖ **การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒) การจัดทำและประเมินให้คะแนนข้อเสนอโครงการ เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (โครงการสำคัญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเรื่องเพื่อพิจารณา ๑ เรื่อง คือ (ร่าง) แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

❖ **การสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการต้นแบบการขับเคลื่อนโจทย์บูรณาการ “การสร้างกลไก พื้นที่ เวที หรือ Platform เพื่อการพัฒนาประเทศ (ระยะที่ ๒)”** เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ห้องประชุมกลมมาศ ชั้น ๖ กรุงเทพฯ เป็นการดำเนินโครงการระยะที่ ๒ การสร้างเวทีในการหาทางออกร่วมกันของคู่ขัดแย้งผ่านกลไก Townhall โดยร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร และมีวิทยากรจากมูลนิธิฟรีดิช เนามัน และสถาบันพระปกเกล้า ผ่านการจัดกิจกรรม Townhall ซึ่งใช้แนวทางการระดมความเห็นและการจัดกิจกรรม/การเล่นเกมต่าง ๆ ที่มุ่งให้เป็นกลไก/แพลตฟอร์ม/พื้นที่/เวทีปลอดภัยในการเสริมสร้างความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้หลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงสันติวิธี อันเป็นแนวคิดและกระบวนการสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งมีผลการสัมมนา ดังนี้ ๑. การบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตัวแบบในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม” มีสาระสำคัญ คือ การเจรจาเพื่อหาทางออกของความขัดแย้งสามารถดำเนินการได้หลายวิธี โดยมีรูปแบบและระดับการเจรจาที่แตกต่างกัน อาทิ การสนทนาเพื่อหาทางออก (dialogue) จะต้องอาศัยความสมัครใจของคู่ขัดแย้งในการร่วมพูดคุย การเจรจา



(negotiation) การไกล่เกลี่ย (mediation) ที่จะมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องในการเจรจา ไปจนถึงการดำเนินการในชั้นศาล ที่มีผู้ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้ การใช้เครื่องมือหรือรูปแบบใดให้เหมาะสมจะต้องขึ้นอยู่กับประเด็นการพูดคุย สถานการณ์ของความขัดแย้ง ตลอดจนบุคลิกการจัดการความขัดแย้ง อาทิ การแข่งขัน การให้ความร่วมมือ การประนีประนอม ไปจนถึงการยอมตาม และหากสามารถวิเคราะห์ความขัดแย้ง โดยใช้ปัจจัยข้างต้น ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการของคู่ขัดแย้งว่าจุดยืนและความต้องการที่แท้จริงเป็นอย่างไร จะช่วยส่งผลให้แก้ไขความขัดแย้งผ่านการเจรจาหาทางออกร่วมกันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

๒. การเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหความขัดแย้งร่วมกันผ่านการจำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ โดยใช้เกมส์ PeaceSoCracy ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย กระบวนการพูดคุยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงจะสามารถนำไปสู่การเสนอทางออกของความขัดแย้งได้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม เรียนรู้มุมมองที่มีต่อปัญหาของผู้เล่นคนอื่น ๆ และทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของคู่ขัดแย้ง การใช้แนวคิดเชิงระบบ (System Thinking) และแบบจำลองภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบค้นความต้องการที่แท้จริงของคู่ขัดแย้ง และนำไปสู่ทางออกให้กับคู่ขัดแย้งได้ และ ๓. การแก้ไขปัญหความขัดแย้งบนพื้นฐานของการฝึกปฏิบัติด้วยการสื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication: NVC) โดยมี ๓ กิจกรรม ดังนี้ ๓.๑ กิจกรรม Talks to Transform เป็นการเรียนรู้วิธีการสื่อสารอย่างสันติและจิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process Work) เพื่อจัดการความขัดแย้งและช่วยเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เห็นต่างกันได้มาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งผลักดันให้ผู้เล่นเผชิญความท้าทาย ด้านความแตกต่างทางความคิด และกรอบเวลาให้สามารถทำความเข้าใจผู้อื่น และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความเข้าใจ โดยไม่ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใดผิด และต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งทำให้เกิดแนวทางการเปิดพื้นที่ไกล่เกลี่ย/การเจรจาเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหข้อขัดแย้งได้ อาทิ การจัดเวทีเจรจาสันติภาพ การพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รวมถึงได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติแนวทางการรับฟัง การทำความเข้าใจเพื่อค้นหาความต้องการของแต่ละฝ่ายที่อาจนำไปสู่การลดระดับความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงระหว่างกัน ๓.๒ กิจกรรม Speed Dating เป็นการดำเนินการในลักษณะการสร้างเครือข่าย (Networking) รูปแบบหนึ่ง โดยประยุกต์ใช้มาจากรูปแบบการหาคู่ เพื่อทำความรู้จักฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุด โดยแต่ละคนจะมีเวลาทำความรู้จักกันคู่ละ ๔ - ๕ นาที สลับคู่กันไปจนครบคู่ที่อยู่รอบวง โดยทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่คุกคามและเคารพซึ่งกันและกัน โดยที่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสามารถนำแนวทางของเกมดังกล่าวไปปรับใช้ในการฝึกอบรมเพื่อให้แต่ละคน/แต่ละฝ่ายได้เข้าใจทัศนคติ ความเชื่อในเชิงลึกมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้ฝึกปฏิบัติการรับฟังความเห็นอย่างตั้งใจบนพื้นฐานของการไม่คุกคามและเคารพซึ่งกันและกัน ๓.๓ กิจกรรม World Café เป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มสนทนาวงเล็ก ซึ่งมีข้อตกลงในการสนทนา ได้แก่ การรับฟังอย่างมีมารยาทและเคารพผู้อื่น ร่วมสนทนาอย่างจริงใจ พยายามทำความเข้าใจไม่ใช่การโน้มน้าว หลีกเลี่ยงการตัดสินให้มากที่สุด รวมถึงสนับสนุนและเคารพทุกความคิด/ความเห็น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความคิดซึ่งกันและกันได้อย่างสันติ



การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติ โดย กองความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม (กชต.) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สค.คปต.) และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพุดคุดเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สค.คพส.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการตามภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

❖ การนำเสนอ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ชั้นที่ ๓ - ๔ ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี แผนเสริมสร้างสันติสุข จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยที่ประชุมได้มีการจัดทำรายละเอียด ผนวก อนุผนวก และใบแทรก ภายใต้อำนาจ (ร่าง) แผนฯ ซึ่งในคราวนี้ สมช. ได้ให้คำแนะนำในการปรับ (ร่าง) แผนเสริมสร้างฯ ให้สอดคล้องและถ่ายทอดการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นเครื่องมือถ่ายทอดนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ

❖ การประชุมขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้แทน กชต. ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง และให้ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอุปสรรคของการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการชายแดน โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครประจำพื้นที่

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคง ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เตรียมการลงพื้นที่การติดตามงานด้านความมั่นคง

❖ การประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายสรุป สร้างความเข้าใจเรื่องนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จชต.

การขับเคลื่อนงานสังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย

❖ โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์และการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มลฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการหารือแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางวิชาการและหน่วยงานภาครัฐของจีน ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูนนาน มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน และสำนักงานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์และศาสนาแห่งมณฑลยูนนาน ผลจากการหารือทำให้รับทราบแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ในมณฑลยูนนานและภาพรวมของจีนที่มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกความรักชาติและการเป็นพลเมืองจีนให้มีความสามัคคีและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งมีการจัดทำแผน ระยะ ๓ ปี ๘ ปี และ ๑๕ ปี เพื่อบริหารจัดการความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายวิชาการ ในสาขาต่าง ๆ



โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการกลุ่มผู้มีความหลากหลายในประเทศไทยและจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย - จีน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

❖ **การเดินทางไปราชการ** เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ และการพัฒนาศักยภาพบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ ของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยเฉพาะสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๑ (สพญ. ๑) กรมชลประทาน ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับศึกษาและวิเคราะห์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ตามยุทธศาสตร์ที่กรมกำหนด พร้อมทั้งควบคุมและดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน อันเป็นพื้นที่ทับซ้อนการใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งได้ให้ความเห็นแนวทางในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จำเป็นและเร่งด่วนต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ (ร่าง) แผนบูรณาการพัฒนาด้านความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก และลำพูน เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำมีควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีอยู่ต่อไป

❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผนและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ (อปช.จชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการบูรณาการงานการบริหารและการพัฒนา จชต. ร่วมกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ สำหรับเสนอที่ประชุม คยศ. ผลการประชุม ได้เห็นชอบแนวทางการบูรณาการโดยระยะแรก จะได้มีการร่วมกันจัดทำแผนหมู่บ้านให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนา โดยจะได้ทยอยเปลี่ยนผ่านในการใช้กลไกปกติขับเคลื่อนงานมากขึ้น

❖ **การประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คยศ. จชต.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มสถานการณ์ที่กระทบต่อการแก้ไขปัญหา จชต. ระดับยุทธศาสตร์ กรณีการเปิดตัวขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาในระยะต่อไป

❖ **การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการดำเนินการขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จชต. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบแนวทางปฏิบัติของ IOs และ NGOs ในพื้นที่ จชต. ของ ศอ.บต. รวมทั้ง มอบหมายให้ ศอ.บต. ปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งเห็นชอบรายละเอียดการดำเนินโครงการ Enhance ขององค์กร USAID โดยมอบหมายให้ สส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและให้ความเห็นในการดำเนินโครงการ

❖ **การประชุมขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ กปส. และการดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน จชต. ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔)** เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ กปส. และการดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานใน จชต. ของเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔)

❖ **การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการของธนาคารโลก (World Bank)** เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมเห็นควรประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ



เพื่อให้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น รวมถึงมีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการในห่วงโซ่ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการของการสานต่อการดำเนินโครงการของธนาคารโลก (World Bank) โดยให้ความเห็นที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายละเอียดโครงการ และนำมาเสนอต่อ สมช. พิจารณาในระยะต่อไป

❖ **การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ จชต.** เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑) เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ ออกไปอีก ๓ เดือน ๒) เห็นชอบให้มีการปรับลดพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่ที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

❖ **การประชุมคณะกรรมการประสานแผนและเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบบูรณาการ (อปช.จชต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการบูรณาการงานการบริหารและการพัฒนา จชต. ร่วมกับแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด จังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ สำหรับเสนอที่ประชุม คยศ. ผลการประชุม ได้เห็นชอบแนวทางการบูรณาการ โดยระยะแรก จะได้มีการร่วมกันจัดทำแผนหมู่บ้านให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา โดยจะได้ทยอยเปลี่ยนผ่านในการใช้กลไกปกติขับเคลื่อนงานมากขึ้น

❖ **การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ของ สมช. อย่างบูรณาการ ภายใต้นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้** เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสำคัญของบทบาทของ สมช. ในการแก้ไขปัญหา และความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ชาติ งานในมิติด้านความมั่นคง ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และด้านกฎหมาย

❖ **การประชุมเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้** เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขปัญหา จชต. ในประเด็นการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดย สมช. ได้ให้ความเห็นและแนวทางในการขับเคลื่อนแผน แผนปฏิบัติการบูรณาการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

❖ **การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการรองรับภายหลังการยกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘** เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กบค. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

❖ **การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และกิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง และให้ความเห็นต่อการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอุปสรรคของการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการชายแดน โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐและอาสาสมัครประจำพื้นที่

❖ **การประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ (วาระพิเศษ)** เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการในห่วงโซ่ที่ผ่านมา ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



❖ การประชุมส่วนราชการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของคณะอนุกรรมการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดฯ (คณะอนุกรรมการ ตสร.) เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทบทวนและจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะกรณีรองรับปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอที่ประชุม อนุกรรมการฯ ตสร. ของ สว. ให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการกำหนดจุดเน้นการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

❖ การประชุมส่วนราชการเพื่อกำหนดกรอบการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของคณะอนุกรรมการ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดฯ (คณะอนุกรรมการ ตสร.) เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทบทวนและจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะกรณีรองรับปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอที่ประชุม อนุกรรมการฯ ตสร. ของ สว. ให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการกำหนดจุดเน้นการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

❖ การประชุมซักซ้อมการแถลงแผน (งาน) การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดฯ (คณะอนุกรรมการ ตสร.) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้ทบทวนและจัดทำแนวทางการแก้ปัญหาเฉพาะกรณีรองรับปัญหาดังกล่าว โดยได้เสนอที่ประชุม อนุกรรมการฯ ตสร. ของ สว. ให้ความเห็นเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบ ในการกำหนดจุดเน้นการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและประยุกต์ใช้งานวิจัยทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการ แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (อศว.ขต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง วิชาการ ในประเด็นการประกอบสร้างอัตลักษณ์ “มลายูปาดานี” ที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขทางเชื้อชาติศาสนา และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ จชต. พร้อมทั้ง ได้เห็นชอบให้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแนวทาง การเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ เพื่อลดทอนวาทกรรม “มลายูปาดานี” ของกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ

กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)

สล.คพส. มุ่งแก้ไขปัญหา จชต. โดยกระบวนการสันติวิธี ผ่านการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

❖ การประชุมหารือกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.๓) เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะไปประกอบการนำเสนอนโยบายต่อรัฐบาลใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดปัตตานี โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล.๓) โดยมุ่งเน้นประเด็น ความคืบหน้าของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข จชต. การสานต่อการดำเนินงานของคณะพูดคุยฯ และรับฟัง ข้อเสนอของ สล.๓ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต.

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการสานพลังชุมชน คีโนคนสู่ถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยที่ประชุมรับทราบข้อเท็จจริง



ของร่างข้อเสนอโครงการสานพลังชุมชนคืนคนสู่อื่น และพิจารณาความเหมาะสมในการสานต่อการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

❖ **การประชุมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ** ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเมอเวนพิก สยาม นาจอมเทียน พัทยา ที่ประชุมพิจารณา เปรียบเทียบโครงสร้างการทำงานเดิม และมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงโครงสร้างของกลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพให้ครอบคลุมทุกมิติการแก้ไขปัญหา และให้ทุกกลไกอยู่ภายใต้กรอบการดำเนินงานเดียวกัน

❖ **สล.คพส. ขับเคลื่อนการทำงานของ คพส. อย่างต่อเนื่อง ผ่านการประชุม คพส.เป็นประจำทุกเดือน** ซึ่งที่ผ่านมา คพส.ได้ร่วมหารือในการประชุม คพส.ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยการประชุมฯ ดังกล่าว ส่งเสริมให้ คพส.รับทราบและวิเคราะห์สถานการณ์ใน จชต. รวมถึงประมวลความเห็นของประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การวางแผนเพื่อส่งต่องานไปสู่รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผ่าน JCPP ต่อไป

กฎหมายด้านความมั่นคง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย กลุ่มกฎหมาย (กกม.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการดำเนินงานทางกฎหมายและการพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมาย ได้ดำเนินการภารกิจสำคัญตามกลไกในห้วงไตรมาส ๔ ดังนี้

❖ **การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มุขนิธิอนุรักษ์ปารอยต่อ ๕ จังหวัด กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑) การปรับลดพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อนำ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแทน

๒) การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคีริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ และ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ออกไปอีก ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖ โดยเป็นคราวที่ ๗๓ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย. ๖๖ นรม. โดยความเห็นชอบกรม. ได้มีมติเห็นชอบการปรับลดพื้นที่ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ เพื่อนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับแทน และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่ จ.นราธิวาส ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง และ อ.สุคีริน จ.ปัตตานี ยกเว้น อ.ยะหริ่ง อ.มายอ อ.ไม้แก่น อ.กะพ้อ อ.แม่ลาน และ จ.ยะลา ยกเว้น อ.เบตง และ อ.กาบัง ออกไปอีก ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๖ และสิ้นสุดในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๖



การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศ โดยกองความมั่นคงทางทะเล (กมท.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ได้มีการอำนวยความสะดวก ติดตาม ประสาน การขับเคลื่อนดำเนินงานทั้งนี้ ในห้วงไตรมาส ๔ ปรากฏการดำเนินการตามกลไก ดังนี้

❖ **การประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช.) โดยที่ประชุมมีการพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาการ สำหรับการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย เนื่องจากผลการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย ในเบื้องต้นพบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ เป็นสถาบันวิชาการ ๒ สถาบันที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลฯ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่อไป ถึงรูปแบบการจัดตั้งองค์กรว่าควรจัดตั้งที่สถาบันวิชาการเดียว หรือสองสถาบัน โดยมติที่ประชุมให้มีการจัดประชุมหารือระหว่างสองสถาบันดังกล่าว เพื่อให้ทั้งสองสถาบันได้มีการหารือและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลฯ ในรูปแบบผสม

❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการประสานแผน และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อทราบ มี ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลและขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในพื้นที่ด้านอันดามัน ณ จ.ภูเก็ต และ ๒) ความคืบหน้าในการจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย (Maritime Security Index - Thailand: MSI – Thailand) และติดตามรายงานผลการดำเนินแผนงานหรือโครงการสำคัญเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ที่ประชุมได้รับทราบผลการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการภายใต้แนวทางการดำเนินการจำนวน ๑๕ โครงการ และผลการดำเนินโครงการรองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลจำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตระหนักรู้ภาพสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness: MDA) โดยศูนย์อำนวยความสะดวกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดย กรมประมง ๓) โครงการกำหนดเขตพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลด้านสังคมและเศรษฐกิจภาคทะเลของประเทศ โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ ๔) โครงการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย โดย สมช. รวมทั้งพิจารณาการกำหนดโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รองรับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล โดยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นความเหมาะสมของการกำหนดแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการเสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อมูลโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ



พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ

❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บททางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) แนวทางการขับเคลื่อนการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยในภาพรวม และ ๒) ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลในห้วงที่ผ่านมา โดยอนุกรรมการและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล (Marine Spatial Planning: MSP) และได้พิจารณา ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพิจารณา (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บททางทะเลของประเทศไทย (Marine Spatial Planning: MSP) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ และ ๒) การจัดทำข้อมูลการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย โดยการดำเนินการในระยะต่อไป กมท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการปรับแก้ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และ (ร่าง) แนวทางการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนแม่บททางทะเลของประเทศไทย ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม และส่งให้อนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามแนวทางต่อไป

❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) ศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลในการปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตยเขตอำนาจของชาติทางทะเล (Maritime defense) ๒) การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางทะเล (Maritime threats) ๓) ความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากทะเล รวมถึงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (Maritime Incidents and Disasters) และ ๔) ความร่วมมือระหว่างประเทศทางทะเล (International cooperation in maritime affairs) มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินตัวชี้วัดฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงรายละเอียดให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลังในประเด็นต่าง ๆ การกำหนดค่าฐาน (Baseline) และเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุง (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินตัวชี้วัดฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

❖ **การประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดตั้งองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖** เมื่อที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็น ดังนี้ ๑) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย เพื่อเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานขององค์กรจัดการความรู้ทางทะเลฯ ในระยะต่อไป โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างคำสั่งตามความเห็นของที่ประชุมให้มีความเหมาะสม



มากขึ้น และ ๒) แนวทางการดำเนินงานร่วมกันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือในการขับเคลื่อนองค์การจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย เพื่อกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานในเบื้องต้นขององค์การจัดการความรู้ทางทะเลฯ โดยมีมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แนวทางการจัดตั้งองค์การจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย ในรูปแบบองค์กรร่วมฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างแนวทางดังกล่าวตามความเห็นของที่ประชุมให้มีความครบถ้วนมากขึ้น

❖ **การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการจัดทำตัวชี้วัดดัชนีความมั่นคงทางทะเลสำหรับประเทศไทย (Maritime Security Index - Thailand) และพิจารณา (ร่าง) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑) การปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ ๒) การกำหนดคะแนนค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ภาพรวมของแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ และ ๓) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงในรายละเอียดของการดำเนินงานตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ

❖ **การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและจัดการความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (อจชล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็น ดังนี้ ๑) การคัดเลือกมหาวิทยาลัย/สถาบันวิชาการสำหรับการจัดตั้งองค์การจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย ในรูปแบบองค์กรร่วม ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กองทัพเรือ โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งองค์การจัดการความรู้ทางทะเลฯ โดยการสนับสนุนและขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ กองทัพเรือ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และ ๒) (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อนองค์การจัดการความรู้ทางทะเลของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนองค์การจัดการความรู้ทางทะเลฯ ให้มีความชัดเจนในระยะต่อไป โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ โดยให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ร่างคำสั่งตามความเห็นของ ที่ประชุมให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

❖ **การเข้าพบของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย** กรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟุกุชิมะไดอิจิ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเล เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาทา สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการปล่อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะไดอิจิ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในประเด็น ดังนี้ ๑) ความจำเป็นและสถานะล่าสุดของการปล่อยน้ำเสีย ๒) การติดตามและประเมินผลกระทบระยะยาว และ ๓) การดำเนินมาตรการสร้างความมั่นใจต่อประชาชนและนานาชาติ



❖ การเข้าร่วมลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนผลดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่น่าน้ำของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ จ.ระนอง และ จ.ชุมพร ของ จนท.สมช. โดยมีผลการประชุม ดังนี้ ๑) การลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนฯ ในพื้นที่ จ.ระนอง ๑.๑) การติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ สถานศึกษามีการบูรณาการองค์ความรู้ทางทะเลจากหนังสือไปสู่การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์) รวมถึงการฝึกทักษะชีวิตเพื่อความปลอดภัยทางทะเล ผ่านโครงการสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ อาทิ การทำเสื้อชูชีพจากขวดน้ำพลาสติก save ชีวิต การทำเรือท้ายตัดจากทางระกำที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ๑.๒) การติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ สถานศึกษาได้นำองค์ความรู้ทางทะเลมาบูรณาการกับวิชาต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสังคมศาสตร์ ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาลักษณะภูมิศาสตร์และขอบเขตทางทะเล ด้านนวัตกรรมมีการประดิษฐ์ “เรือวิเศษรักษ์โลก” จากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นเรือเก็บขยะในชุมชน ๑.๓) การติดตามผลการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มีการนำองค์ความรู้ทางทะเลมาบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิชาชีววิทยาสัตว์น้ำ และในด้านระบบนิเวศ มีการจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับชุมชน เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิตและได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ๒) การลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนฯ ในพื้นที่ จ. ชุมพร ๒.๑) การติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง มีการนำองค์ความรู้ทางทะเลมาบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิเคราะห์รอบเนื้อหาของเขตทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ โครงการอนุรักษ์พรรณพืชและสัตว์น้ำ ป่าชายเลน กิจกรรมชุมชน “ทะเลหน้าบ้าน” ผ่านการมีส่วนร่วมกับปราชญ์ทะเล และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ๒.๒) การติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนวังเต็กวัดพัฒนา มีการนำองค์ความรู้ทางทะเลมาบูรณาการในวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา และส่งเสริมให้มีกิจกรรมกู้ชีพทางทะเลเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนกับภัยทางน้ำ ตลอดจนจัดกิจกรรมผ่านการมีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวในชุมชนและแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่น อาทิ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน และกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาด

การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน (กชป.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง และแผนขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกที่สำคัญในห้วงไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

❖ การเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมาเลเซียถมหินรูกล้าลงในแม่น้ำโก-ลก เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาในพื้นที่กรณีฝ่ายมาเลเซียสร้างถนนและถมหินรูกล้าลำน้ำโก-ลกและอธิปไตยฝ่ายไทย

❖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง และตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณชายแดนไทย – ลาว เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดหนองคาย และบึงกาฬ การตรวจพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม



และประเมินประเด็นเขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย และศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยคณะฯ ได้ตรวจพื้นที่บริเวณด่านศุลกากร สะพานมิตรภาพแห่งที่ ๑ หนองคาย - เวียงจันทน์ จังหวัดหนองคาย และได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมแม่น้ำโขง รวมทั้ง ติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

❖ **การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในภาพรวม** เมื่อวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ทั้งนี้ สมช. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในฐานะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมีที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ อีกทั้ง ยังมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้หลายประเทศเข้ามาพัฒนากรอบความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคฯ ซึ่งมีความสำคัญต่อไทย เนื่องจากมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการประชุมประเมินสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นการติดตามและรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ และนำไปสู่การประเมินสถานการณ์ในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของไทยต่อไปนอกจากนี้ สมช. ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำและตรวจสอบเส้นทางการลาดตระเวนตามแม่น้ำโขง พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขงส่วนหน้า (ศปช.สน.) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง (ศปช.) อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์โดย สมช. และการบริหารจัดการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นผู้อำนวยความสะดวกฯ รวมถึง การประชุมประเมินสถานการณ์ร่วมกับตำรวจภูธรภาค ๕ ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานของ ศปช. ดังกล่าวอีกด้วย

❖ **การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๓** เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติในความรับผิดชอบขอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของทั้งไทย - มาเลเซียในห้วงที่ผ่านมา ตามกรอบข้อตกลง ของคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑๑๒ พร้อมทั้งหาข้อสรุปร่วมกันสองประเทศเพื่อนำผลการดำเนินงานชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย - มาเลเซีย (HLC ไทย - มาเลเซีย) และกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงชายแดนต่อไป การประชุม กชภ. ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๑๓ เป็นพลวัตรที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนของสองประเทศ โดยเฉพาะการเพิ่มจุดตรวจร่วมและการลาดตระเวนร่วมของสองฝ่ายที่จะส่งผลให้การสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สมช. สามารถกำกับและประเมินผลการดำเนินการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนจากการประชุม กชภ. ไทย - มาเลเซีย ให้เป็นไปตามแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคงที่ กชป. สมช. รับผิดชอบ

❖ **การประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย** เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

❖ **การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาความมั่นคงชายแดนไทย - เมียนมา บริเวณภาคเหนือตอนบน** เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดตาก



- ❖ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาเขตแดนของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
- ❖ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ส่วนอำนวยการและส่วนประสานงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่
- ❖ การประชุมคณะทำงานไทย - ยูนนาน ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ำโขง โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับช่องกลไกความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ำโขงระหว่าง ๔ ประเทศ (กลไก ๔ ประเทศ)
- ❖ การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนแม่บทและข้อกำหนดอำนาจหน้าที่ (TOR) ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางน้ำ (แม่น้ำโขง) ร่วมระหว่าง ไทย - ลาว ครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖
- ❖ การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย - มาเลเซีย (BMWG) ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖

การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้งนี้ ในห้วงไตรมาส ๔ ปรากฏการดำเนินการตามกลไก ดังนี้

❖ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวความคิดทางยุทธศาสตร์ "การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ (Security Cooperation) " เมื่อวันที่ ๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม จันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก โดยมีผลการสัมมนาฯ ดังนี้ ๑.สาระสำคัญของการบรรยายและการเสวนา หัวข้อ “การประเมินภัยคุกคามทางทหารที่มีผลกระทบต่อไทยในอนาคต” ๑.๑ ภัยคุกคามทางทหารฯ เกิดได้จากตัวแสดงทั้งที่เป็นรัฐและไม่ใช่อรัฐ (Non - state actors) โดยมีสิ่งบ่งชี้ถึงการกระทำที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ ได้แก่ ๑) ชีตความสามารถ (Capacity) และ ๒) ความตั้งใจ (Will) ของรัฐคู่ขัดแย้ง ทั้งนี้ ต้องประเมินภัยคุกคามฯ ด้วยเครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึ่งจะนำไปสู่การจัดตั้งวาระสำคัญหรือประเด็นขับเคลื่อน ควบคู่กับการใช้กรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Strategic Framework) ซึ่งให้ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย (Ends) วิธีการไปสู่เป้าหมาย (Ways) และเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ (Means) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามเหล่านั้น ๑.๒ การแข่งขันด้านการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ และจีน และผลกระทบต่อไทย ผ่านการวิเคราะห์ตามมิติ DIME มีดังนี้ ๑) ด้านการทูต สหรัฐฯ และจีนใช้วิธีการทางการทูตที่คล้ายคลึงกัน คือ การชักชวนนานาประเทศ เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายพันธมิตรและ/หรือแสดงท่าทีสนับสนุนแนวนโยบายของประเทศตนในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น ไทยอาจถูกบีบบังคับให้ต้องเลือกระหว่างสนับสนุนสหรัฐฯ หรือจีน ๒) ด้านข้อมูลข่าวสาร สหรัฐฯ และจีนใช้พื้นที่บนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหวังผลด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้สื่อ (Users) และอาจถึง



ขั้นปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation: IO) เพื่อโจมตี ตบโต้ ตลอดจนทำลายภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือของรัฐคู่ตรงข้าม ดังนั้น ไทยอาจเผชิญกับสงครามข้อมูลข่าวสารของประเทศมหาอำนาจที่ทำความให้ผู้รับสารขาดวิจารณญาณและเชื่อโดยไม่ไตร่ตรอง ๓) ด้านการทหาร สหรัฐฯ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ/ศักยภาพทางทหารของประเทศพันธมิตร เน้นการดำเนินกิจกรรมทางทหารที่ให้ผลประโยชน์ร่วมควบคู่กับการดำเนินนโยบายปิดล้อมจีน (Containment Policy) เพื่อขัดขวางการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก (Indo - Pacific) ในขณะที่จีนมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับทุกประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ที่ให้ความสำคัญกับการฝึกปฏิบัติการร่วมหรือผสมทางทหาร รวมถึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการนี้ การพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับจีนด้วยการรับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจทำให้จีนเข้ามาแสวงประโยชน์จากไทยในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารภายในประเทศได้เช่นกัน ๔) ด้านเศรษฐกิจ สหรัฐฯ มีมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแก่ประเทศคู่ขัดแย้ง ในขณะที่จีนมุ่งขยายอิทธิพลผ่าน ๑) โครงการริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) ๒) การเผยแพร่พลังอำนาจอ่อน (Soft Power) ๓) การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ ในการนี้ หากไทยรับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจจากจีนมากเกินไปอาจนำไปสู่กับดักหนี้สิน (Debt Trap) และการครอบงำทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนจีน โดยเฉพาะในภาคสาธารณสุขไทย ๒. ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย จำนวน ๒ กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ไทยต้องเผชิญในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า ในสภาวะปกติ สภาวะขัดแย้ง และสภาวะสงครามจากการขยายอิทธิพลของกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตก ได้แก่ สหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร และกลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันออก ได้แก่ จีน และประเทศคู่ขัดแย้งกับสหรัฐฯ โดยทั้งสองกลุ่มเห็นพ้องกันว่าจุดชนวนความขัดแย้ง (Trigger Point) จากสหรัฐฯ ที่ทำให้จีนต้องยกระดับสถานการณ์เป็นภัยสงครามระหว่างประเทศ ได้แก่ ๑) การคัดค้านนโยบายจีนเดียว (One China Policy) ๒) สหรัฐฯ สนับสนุนการประกาศเอกราชของไต้หวัน และ ๓) ความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลี ทั้งนี้ ไทยควรเสริมสร้าง กระชับความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยใช้กลไกอาเซียนในการต่อรองอำนาจกับประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ข้อคิดเห็น กตป. ๑) การแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยมีวิกฤตการณ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ วิกฤตรัสเซีย - ยูเครน และความขัดแย้งจีน - ไต้หวัน เป็นตัวเร่งให้เกิดเส้นแบ่งชั่วคราวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และบีบบังคับให้นานาประเทศรวมถึงไทยต้องแสดงจุดยืนที่เป็นการเลือกข้างในเวทีโลก ซึ่งในอนาคตอาจผลักดันให้ไทยต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคง ด้านการทหาร และด้านการป้องกันประเทศ ที่มุ่งเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไปจนถึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะใช้ไทยเป็นพื้นที่สงครามตัวแทน (Proxy War) ระหว่างกลุ่มประเทศมหาอำนาจด้วย ๒) เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางทหารจากการแข่งขันอิทธิพลฯ ไทยควรดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๒ การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ และปรับ (ร่าง) แนวทางการกำหนดท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้สอดคล้องกับพลวัตการเมืองโลกและความท้าทายทางทหารจากภาคีความร่วมมือของประเทศมหาอำนาจที่สกัดกั้นอิทธิพลซึ่งกันและกัน ลดการพึ่งพาประเทศมหาอำนาจเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง ตลอดจนกระจายความเสี่ยงด้วยการสร้างความสัมพันธ์หรือเข้าร่วมพหุภาคีกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจระดับกลาง



❖ การขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

มีการดำเนินการ ดังนี้

▪ การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรสตัน บลู พลาซ่า โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติประจำปี ๒๕๖๖ (C - MEX 23) ซึ่งประกอบด้วยภารกิจจำนวน ๗ ประเด็น ได้แก่ ๑) การฝึกการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ๒) การฝึกต่อต้านการก่อการร้าย ๓) การฝึกการบริหารจัดการภัยความมั่นคงทางไซเบอร์ ๔) การฝึกการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ๕) การฝึกการบริหารจัดการสาธารณภัย ๖) การฝึกการฝึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ และ ๗) การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (C – MEX TTX 23) ซึ่ง สมช. เป็นเจ้าภาพ

▪ การเข้าร่วมพิธีเปิดและสังเกตการณ์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (C-MEX) ในประเด็นการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายจิระประวัติ จ.นครสวรรค์ โดย กกส.กท. ได้นำกรอบสถานการณ์การฝึกร่วมกองทัพไทยด้านตะวันตกในการฝึกปัญหาที่บังคับการ (Command Post Exercise: CPX) เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิ.ย. ๖๖ ณ กกส.กท. พื้นที่ศรีสมานมาขยายผลในการฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise: FTX) โดยให้ความสำคัญกับขั้นการระดมทรัพยากรและขั้นการเลิกระดมทรัพยากรจากศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) จำนวน ๑๐ ด้าน และแบ่งกิจกรรมการฝึกฯ ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ๑) การรับ - ส่งทรัพยากรระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ค่ายจิระประวัติผ่าน ศรส. เป็นการทดสอบการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ศปก. จำนวน ๑๐ ด้าน ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคในการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ตามที่ฝ่ายทหารร้องขอ โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องและการตรวจนับจำนวนทรัพยากร พร้อมทั้งการบันทึกภาพก่อนส่งต่อให้หน่วยทหารในพื้นที่ใช้ในราชการทหาร ๒) การสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมการฝึกฯ ตามวงรอบการระดมสรรพกำลัง จำนวน ๓ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) ขั้นการเตรียมการ (๒) ขั้นการระดมทรัพยากร และ (๓) ขั้นการเลิกระดมทรัพยากร เป็นการทดสอบการประสานงานในการรับ - ส่งทรัพยากรระหว่าง ศรส. กับ ศปก. ทั้ง ๑๐ ด้าน ตลอดจนการประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อนำส่งทรัพยากรเข้าในพื้นที่ค่ายจิระประวัติ อาทิ เครื่องมือระบบการสื่อสาร เครื่องผลิตน้ำอุปโภค - บริโภค ยานพาหนะ และเครื่องมือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) และอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์) ซึ่งจากการสังเกตการณ์การฝึกฯ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารเป็นอย่างดี โดยมีการเตรียมและส่งมอบทรัพยากรจริงตามที่ฝ่ายทหารได้ร้องขอ พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารร่วมด้วย อาทิ อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) การใช้งานดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรในระดับสูง ฯลฯ ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเน้นการฝึกเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ป่วยทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อความรวดเร็วและทันต่อเวลา ยังพบข้อจำกัดด้านขนาดและจำนวนเฮลิคอปเตอร์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ป่วยจำนวนมากในเวลาพร้อมกันได้ ดังนั้น การฝึกฯ ในคราวถัดไป สช. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบในการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนกำหนดแนวทางการเตรียมพร้อมด้านยานพาหนะที่สามารถรองรับ



การเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ป่วยจำนวนมาก และครอบคลุมเส้นทางการเคลื่อนย้ายและนำส่งฯ ทั้งทางบก และทางอากาศ

▪ **การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖** ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมฟูจิ ๑ โรงแรมนิโก้ กรุงเทพฯ (Hotel Nikko Bangkok) โดยมีเรื่องเพื่อทราบ มี ๓ เรื่อง ประกอบด้วย ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๒) สาระสำคัญของแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ฯ ๓) ความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ฯ และเรื่องพิจารณา ๑ เรื่อง คือ แนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ฯ ๑) การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ฯ กตป. ได้จัดทำแนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นกรอบการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลของแผนให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผน รวมถึงตามแนวทางที่แผนระดับที่ ๑ และ ๒ กำหนด (๑) แนวทางการขับเคลื่อน แบ่งเป็น ๒ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของประเทศ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรที่จำเป็นของทั้ง ๕ ประเด็นภัย และมิติที่ ๒ การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ มุ่งเน้นการจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามกลไกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ รวมถึงการจัดฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (๒) แนวทางการติดตามและประเมินผล กตป. กำหนดให้ใช้แบบรายงานผลการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้น นำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและสรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ประจำปี พร้อมทั้งรายงานต่อกลไกที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ (๓) ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล กำหนดให้มีการดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ การติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ (รอบ ๖ เดือน) ในห้วงเดือน เม.ย. - พ.ค. และครั้งที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และสรุปรายงานผลการดำเนินการ (รอบ ๑ ปี) ในเดือน ต.ค. ๒) มิติที่ประชุมและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบต่อแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ฯ โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ (๑) ควรปรับระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลสำหรับครั้งที่ ๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์และสรุปรายงานผลการดำเนินการของแผน (รอบ ๑ ปี) จากเดือน ต.ค. เป็น เดือน ก.ย. เพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนระดับที่ ๒ และ (๒) ควรกำหนดหน่วยงานที่เป็นผู้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานให้ในส่วนของมิติที่ ๒ เรื่องการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติให้ชัดเจน

❖ **การบรรยายการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการสรรพกำลังกล้าโหม เพื่อบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สถานการณ์ด้านความมั่นคงและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ”** เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ไพร่มาท์ บางแสน จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถานการณ์ด้านความมั่นคงและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นความจำเป็นในการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง ในการสนับสนุนความต้องการของกองทัพ ตามแผนป้องกันประเทศ และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ



❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมพร้อมด้านการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง** จัดโดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม (กกส.กท.) เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผลการประชุม ๑ เรื่อง เพื่อทราบ มี ๑ เรื่อง คือ กรมการสรรพกำลังกลาโหม ชี้แจง วัตถุประสงค์การประชุมฯ และรายงานผลการดำเนินงานด้านการระดมสรรพกำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๑.๒ การชี้แจงผลการดำเนินการของหน่วยงานประสานงานหลักที่รับผิดชอบทรัพยากร ๑๐ ด้าน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ ผู้แทนจากรง. กษ. ทส. คค. ดศ. สธ. อก. พน. กปส. และ มท. ได้ชี้แจงผลการดำเนินการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านต่าง ๆ ที่เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ อาทิ การเข้าร่วมการฝึก กรส. ๖๖ การอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง การพัฒนาสัมพันธภาพกับทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกำลัง ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยประสานงานหลัก ๑๐ ด้าน ได้นำเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะที่พบจากการดำเนินการขับเคลื่อนฯ เช่น การหาแหล่งทรัพยากรน้ำใหม่ (ทส.) หน่วยงานเข้าร่วมการฝึกไม่ครบถ้วนด้วยเหตุจากการขอความร่วมมือในระดับจังหวัด การประสานงานในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจำกัด เรื่องข้อมูลชั้นความลับ สนับสนุนการผลิตยุทธภัณฑ์ทางทหาร เป็นต้น ๒.๒ เรื่องเพื่อพิจารณา มี ๒ เรื่อง ดังนี้ ๒.๒.๑ แนวทางการดำเนินงานด้านการระดมสรรพกำลังฯ ของ กท. ประกอบด้วย ๕ ข้อ ดังนี้ ๑. การฝึกระดมสรรพกำลัง ในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ มุ่งเน้นการฝึก ทิศตะวันตก และในปี ๒๕๗๐ มุ่งเน้นการฝึกที่ทิศตะวันออก จ.ชลบุรี (กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑) ๒. ทรัพยากรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและไซเบอร์ ๓. ขยายแผนเตรียมพร้อมฯ จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค ๔. มีการจัดทำ อนิเมชัน (Animation) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าถึงง่าย พร้อมฉายในปี ๒๕๗๐ และ ๕. ประเมินผลสัมฤทธิ์ จำนวน ๔ ฉบับ เพื่อพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น ๒.๒.๒ แนวทางการดำเนินการด้านการระดมสรรพกำลัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่ง กกส.กท. ยังคงเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนเตรียมพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการบูรณาการทรัพยากรทั้ง ๑๐ ด้าน อาทิ ปรับปรุงฐานข้อมูลให้รองรับได้ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และจังหวัด การฝึกการปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ (กฝร.) ของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหลัก และจะพิจารณาพื้นที่ที่พิทักษ์ส่วนหลังรวมถึงแนวทางการดำเนินการตามการฝึก กฝร. ซึ่งปี ๖๖ การฝึก กฝร. จัดขึ้น ณ จ.กาญจนบุรี ดังนั้น การฝึก กรส. ๖๗ คาดว่าจะจัดขึ้นที่ จ.ชลบุรี ด้วย

❖ **การฝึกแก้ไขปัญหาที่บังคับการ (CPX) และเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกภาคสนาม (FTX) ในประเด็นการฝึกการต่อต้านการก่อการร้าย ภายใต้กรอบการฝึกบริหารวิฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C - MEX 23)** ภาพรวมการฝึก พบว่าหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกฯ มีความเข้าใจถึงกฎหมาย ระเบียบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย และเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติ โดยเฉพาะขั้นตอนการรับมือ - ส่งมอบพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานเผชิญเหตุรายแรก (First Responder) อีกทั้งได้จัดการฝึกในขั้นการป้องกัน (Prevention) ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐๗) โดยมุ่งเน้นการฝึกแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายด้วยอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) อากาศยานไร้คนขับ (Drone) การกราดยิง และจับตัวประกัน และการก่อการร้ายทางไซเบอร์ ทั้งนี้ ผลจากการฝึกยังส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ได้ปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิดการประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยงาน และการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรให้มีการทบทวนความเข้าใจและการปฏิบัติงานที่ชัดเจนร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะในขั้นตอนการป้องกัน (Prevention)



❖ **การจัดประชุมหารือเรื่องการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C- MEX ๒๓)** เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบต้นแบบ "ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ" และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C- MEX ๒๓) โดยการจัดทำระบบจำลองสถานการณ์การฝึกและปล่อยโจทย์การฝึกผ่านระบบ ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน (web application) เพื่อใช้เป็นระบบต้นแบบสำหรับการฝึก การฝึกฯ โดยมีองค์ประกอบของระบบ ได้แก่ ๑) ระบบควบคุมการดำเนินการ ๒) ระบบแผนที่สถานการณ์ แผนที่เฝ้าระวังภัยและแผนที่บริหารจัดการภัย ๓) ระบบการบริหารจัดการภัย ๔) ระบบการสื่อสารสั่งการ ๕) ระบบแสดงสถานะผลการดำเนินงานในการตอบสนองต่อสถานการณ์ และ ๖) ระบบการบริหารจัดการผู้ใช้งาน รวมถึงแนวทางการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลความมั่นคงกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการฝึก C- MEX 23

❖ **การประชุม/สัมมนาคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และหน่วยงานความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖** ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ดอยดาวภูติวิริ รีสอร์ท จ.จันทบุรี ผลการประชุม ๑. การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยผู้แทน สมช. เน้นย้ำความสำคัญของการพิจารณามิติด้านความมั่นคงในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ควบคู่กับมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำคัญกับการประเมินและทบทวนพื้นที่เป้าหมายของจังหวัด ประกอบด้วย ๑) การจัดทำพื้นที่ประกาศระดับตำบลของจังหวัด ๒) การจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (โครงการ พมพ.) ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย โดยในปี ๖๖ - ๗๐ การเสนอโครงการ พมพ. สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาในกลไก นพช. แทน สภามช. จึงเสนอ กรม. เพื่อทราบ และ ๓) พื้นที่อื่น ๆ สำหรับกรณีภัย/ปัญหาความมั่นคงมีลักษณะเป็นวิกฤติการณ์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคง โดยใช้อำนาจของ สภามช. พิจารณาเพิ่มพื้นที่เป้าหมายกรณีพิเศษ ๒. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๖๖ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ ของหน่วยในพื้นที่ กปช.จต. ๒.๑ สล.พมพ.กปช.จต. มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑) ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ๖๖ อาทิ สนับสนุนการดำเนินการโครงการ พมพ. โป่งน้ำร้อน ระยะที่ ๑ (ช่วงบ้านคลองใหญ่ - เขาหนองบัว) การฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดนและการจัดตั้งกองร้อยกำลังประชาชน โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าว การป้องกันการบุกรุกป่าไม้ และโครงการพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำหน่วยทหารกัมพูชาในพื้นที่ตามแนวชายแดน ๒) แผนการดำเนินงานในปี งบประมาณ ๖๗ ตามแนวทางการบริหารจัดการฯ ได้แก่ ๑) การประเมินภัย/ปัญหาความมั่นคงร่วมกับ จ.จันทบุรี และ จ.ตราด ๒) การอำนวยความสะดวก ประสานงาน และติดตามโครงการ พมพ. โป่งน้ำร้อน ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ และ ๓) การประสานกับ จ.ตราด ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวเขตแดนของไทย ๒.๒ จ.จันทบุรี ดำเนินงานโครงการความมั่นคงในปี งบประมาณ ๖๖ อาทิ โครงการชุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธรูปเพื่อใช้ผันน้ำเข้าสู่คลองยุทธศาสตร์ (คูตกรถถึงเดิม) และโครงการอนุรักษ์ พื้นที่ฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วม ๒.๓ จ.ตราด ดำเนินงานโครงการความมั่นคงในปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ อาทิ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลบริเวณบ้านอ่าวตาลคู่ โดยมีแผนงาน



ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อาทิ การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ๓. การหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จ.ตราด โดย ทสจ.ตราด ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีควมคืบหน้าการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่น เนื่องจาก อปท. ไม่มีงบประมาณในการจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment – EIA) ซึ่งการทำ EIA มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญและบริษัทเข้ามาดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาจาก การสำรวจของ ทสจ. พบว่าบริเวณชายฝั่ง จ.ตราด มีการสร้างสิ่งกีดขวางตามแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันการกัดเซาะจำนวนมาก แต่ไม่สามารถป้องกันได้จริง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ EIA เพื่อประเมินความคุ้มค่าอย่างรอบคอบ รวมทั้ง พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะที่หลากหลาย จึงต้องมีการประเมินแยกรายพื้นที่ แต่ถ้าไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และแนวเขตแดนไทย จึงเสนอให้จัดทำเป็นโครงการ พมพ. เพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหา การลงพื้นที่โครงการ พมพ. ไปยังน้ำร้อนระยะที่ ๑ และ ๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองมิติทางเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกัน โดยผลที่คาดว่าจะได้รับคือชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำและแก้มลิงในการทำเกษตรกรรม เป็นแนวคลองยุทธศาสตร์ดักกรดักตามยุทธวิธี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ปัจจุบันโครงการระยะที่ ๑ ดำเนินการแล้วร้อยละ ๗๐ แต่ประสบปัญหาเอลนีโญจึงขาดแคลนน้ำที่จะผันลงอ่างเก็บน้ำ และการขอใช้พื้นที่ชาวบ้านมาทำเป็นแก้มลิงสำหรับโครงการฯ ระยะที่ ๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๑๕๒ ล้านบาท

❖ **การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์ และจัดลำดับความสำคัญและระดับความรุนแรงของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่ งวดที่ ๑** เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมวัลลภ รักเสนาะ สมช.ศูนย์ราชการฯ ผลการประชุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้พิจารณาเอกสารตรวจรับงานงวดที่ ๑ ภายใต้โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์กลางฯ คือ เล่มรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑ ของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำหลักเกณฑ์กลางฯ จำนวน ๑ ชุด ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในฐานะผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และมติที่ประชุม ดังนี้ ๑ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ๑.๑ กตป. ขอให้ มสธ. ผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ตรวจสอบการสะกดยคำและการเลือกใช้คำให้ถูกต้องและเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่มเอกสาร รวมทั้งให้ทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และ แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการชายแดน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อให้บริบทข้อมูลในเล่มเอกสารเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ ให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ตำบล/หมู่บ้าน/ชุมชนตามประกาศของกรมการปกครอง มท. เป็นสำคัญ ๑.๒ กภข. มีความเห็นต่อประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ ดังนี้ ๑) เล่มรายงานความก้าวหน้าฯ ให้ความสำคัญกับประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นหลัก แต่ในระดับพื้นที่ปรากฏประเด็นอาชญากรรมทางไซเบอร์จำนวนมาก จึงขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ มุ่งเน้นการวิเคราะห์ประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ นอกจากนี้ ขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ตรวจสอบที่มาและความถูกต้องคำนิยามการก่อการร้ายไซเบอร์ เนื่องจากปัจจุบัน กภข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีคำนิยามคำดังกล่าว จึงอาจศึกษาคำนิยามขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เพิ่มเติม ๒) ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลความหมายภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับวิกฤติในเล่มรายงานความก้าวหน้าฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความลำบากในการประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับพื้นที่



เนื่องจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ไม่สามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุหรือคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงไม่สามารถเก็บรวบรวมสถิติอาชญากรรมทางไซเบอร์ในระดับพื้นที่ ดังนั้น อาจปรับใช้คำว่า อาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และผู้วิจัยสามารถสร้างมาตรวัดระดับความรุนแรงจากผู้กระทำผิด และ/หรือฐานที่มั่นกระทำความผิด มากกว่าการให้ความสำคัญกับผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคลที่ต่างกาลและต่างลักษณะของอาชญากรรม ๑.๓ กมท. มีความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความมั่นคงทางทะเล ดังนี้ ๑) ปัจจุบันงานด้านความมั่นคงทางทะเลมีการปรับปรุงกลไกค่อนข้างมาก และจัดทำกลไกระดับปฏิบัติที่มีกรอบแนวคิดการรับรู้ร่วมกัน โดยขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ศึกษาบางประเด็นเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) Maritime Domain Awareness ของ (๒) One Marine Chart และ (๓) การจัดทำผังเมืองทางทะเลของ สมช. โดยมุ่งเน้นการประสานงานจากหน่วยงานส่วนกลางลงสู่พื้นที่ ซึ่งในอนาคตจะนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป ๒) คำนิยามและตัวชี้วัดความมั่นคงทางทะเลในปัจจุบันมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง โดยขอให้ที่ปรึกษาโครงการฯ ประสานข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ (๑) ทร. (๒) ศรชล. ซึ่งดำเนินการติดตามภัยคุกคามทางทะเล ๙ ด้าน และ ทรภ. และ ศรชล.ภาค รวบรวมข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ และ (๓) ทส. ซึ่งมีกลไกสำคัญในการประเมินความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่นโยบายการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ซึ่งมีการดำเนินการนำร่องในบางจังหวัดแล้ว

❖ **การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องพระวิษณุ โรงแรมอัสวิน แกรนด์ คอนเวนชัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ผลการประชุม ดังนี้ ๑. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ๒. ที่ประชุมรับทราบ ผลการฝึก C - MEX 23 จำนวน ๖ ประเด็น ซึ่งจากการฝึก พบว่า ผู้เข้าร่วมการฝึกได้นำความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์ในอดีตมาปรับใช้ในการฝึก โดยได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ แผน และกลไกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการฝึก และที่ประชุมได้ร่วมกันเรื่องพิจารณาในประเด็น ดังนี้ ๑. การประเมินผลและรายงานผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ (C - MEX 23) หน่วยงานรับผิดชอบการฝึกหลักได้นำเสนอผลการประเมินผลการฝึกในภาพรวมพบว่า หน่วยงานสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการกำหนดประเด็นการฝึกและการอำนวยความสะดวก ๒. ผลการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (C- MEX TTX 23) ซึ่งจากการฝึกพบว่าผู้เข้าร่วมการฝึกส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการกำหนดรูปแบบการฝึก ทั้งในสภาพแวดล้อม ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ๓. การประเมินประสิทธิภาพของกลไกการบังคับใช้กฎหมายในการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ สมช. จะประมวลผลขั้นตอนการยกระดับสถานการณ์ และการบริหารสถานการณ์ในการฝึก C-MEX 23 เพื่อนำไปพัฒนาระบบการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ด้านความมั่นคงเชิงบูรณาการ

❖ **การประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๑ (พมพ.ทรภ.๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖** ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Centre Point Prime Hotel Pattaya จ.ชลบุรี ผลการประชุม ๑. การชี้แจงประเด็นของหน่วยงานระดับนโยบาย ๑.๑ ผู้แทน สมช. ผอ.กตป. ได้ชี้แจงประเด็นการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ พ.ศ. ๒๖๕๕ - ๒๕๗๐ ตามนโยบายและแผนความมั่นคงเชิงพื้นที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ ดังนี้ ๑) การติดตามการประเมินพื้นที่เป้าหมายของจังหวัด ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ



และบันทึกผลในระบบ EAR เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและรายงานติดตามผลโดยเชื่อมโยงกับระบบ ๒) การจัดทำระบบ EAR เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลและรายงานติดตามผลโดยเชื่อมโยงกับระบบ e-MENSCR และใช้ฐานข้อมูล Cloud ของ ดศ. และ ๓) สำหรับระยะต่อไป สมช. จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่พ่อบมมากขึ้น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายภาครัฐเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ระดับชาติ และเครือข่ายด้านการข่าว เพื่อป้องกันและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน

❖ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอส ๒๒ จ.สุราษฎร์ธานี

๑. การชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แทนจากหน่วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ ๑) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑๗ การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ โดยผู้แทน สมช. ๒) งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยผู้แทน กอ.รมน. ๓) การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดและหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยผู้แทน มท. ๔) แนวทางปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคมตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยผู้แทน สศช. และ ๕) การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนพื้นที่ทะเลเกาะแก่ง และพื้นที่สูง โดยผู้แทน กท.๒. ผลการดำเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ในเขตพื้นที่ ทรภ.๒ งปม.๖๖ ๒.๑ ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ ในเขตทัพเรือภาคที่ ๒ (สล.พมพ.ทรภ.๒)/เลขานุการฯ ชี้แจงผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙ กิจกรรม ๒.๒ ผู้แทนจังหวัดในเขตพื้นที่ของ ทรภ.๒ ชี้แจงผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และปัญหาอุปสรรค ดังนี้ ๒.๒.๑ จ.นราธิวาส แบ่งพื้นที่ควบคุมปัญหา/ภัยความมั่นคง ๒ ส่วน คือ พื้นที่แนวเขตชายแดน และพื้นที่ตอนใน ๒ โครงการ ๒.๒.๒ จ.ปัตตานี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและปากท้อง การดูแลทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง และการบริหารจัดการน้ำ ๒.๒.๓ จ.สงขลา ดำเนินการ ๔ โครงการ เช่น ๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานงานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน และ ๒) โครงการชุดปฏิบัติการชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่ผ่านการฝึกอบรมปลดอำเภอละ อส. เป็นต้น ๒.๒.๔ จ.นครศรีธรรมราช แบ่งพื้นที่เป้าหมายออกเป็น ๒ ส่วน คือ พื้นที่ชั้นใน และพื้นที่ฝั่งทะเล เกาะแก่ง ๒.๒.๕ จ.สุราษฎร์ธานี พบปัญหา/ภัยความมั่นคงสำคัญ ได้แก่ ยาเสพติด และการสร้างชนาหรือ กระทั่งในพื้นที่เสี่ยงหอย โดยจังหวัดได้มีการดำเนินการแก้ปัญหาที่สำคัญ

❖ การฝึกปรับมาตรฐานและการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการบูรณาการประเด็นการฝึกร่วมกันระหว่างประเด็นการฝึกต่อต้านการก่อการร้าย ประเด็นการฝึกบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ และประเด็นการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า ๖๐ หน่วยงาน อาทิ กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทดสอบการยกระดับการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ และการเปลี่ยนผ่านการบังคับใช้กฎหมายจากกฎหมายปกติไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ในการรับมือ การตอบโต้ และการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนการทดสอบศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ระดับชาติและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารในภาวะวิกฤต



❖ การเข้าร่วมการฝึกการบริหารจัดการภัยความมั่นคงไซเบอร์ ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (STAFF Exercise) ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมการฝึกได้ร่วมกันพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบการใช้ (ร่าง) แผนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์แห่งชาติ ภายใต้บริบทของสถานการณ์ภัยไซเบอร์ที่สมมุติขึ้น ตั้งแต่ในสถานการณ์ที่มีระดับความร้ายแรงจาก “ระดับไม่ร้ายแรง” “ระดับร้ายแรง” ไปจนถึง “ระดับวิกฤต” ทั้งนี้ ผลจากการฝึกจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในกระบวนการปรับปรุง (ร่าง) แผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

การติดตามสถานการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

กิจการภายในประเทศ สังคมจิตวิทยา และสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองความมั่นคงภายในประเทศ (กภน.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศด้านสังคม จิตวิทยาและสิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนงานความมั่นคงของสถาบันหลัก การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้หนีภัยจากการสู้รบ และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ผู้หลบหนีเข้าเมืองและการโยกย้ายถิ่นฐานประชากรแบบไม่ปกติ ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

❖ การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม ร่วมแสวงหาแนวทางการรับมือการจัดการสถานะบุคคลต่อสถานการณ์ผู้ลี้ภัยการอพยพของประชาชนชาวเมียนมา เมื่อวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมมีมติ การดำเนินการกับเด็กตามกฎหมายคุ้มครองเด็กและกรณีเด็กต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม

❖ การเดินทางไปราชการเพื่อหารือเรื่อง แนวทางในการส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างด้าว ออกไปนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือเรื่องแนวทางในการ ส่งกลับผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักร

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้ากรณีการเคลื่อนย้ายนักเรียนจากประเทศรอบบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชายแดนเข้ามาศึกษาต่อในพื้นที่ จ.อ่างทอง และหารือถึงแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนรหัส G

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาประเด็นความมั่นคงและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องวิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้ทบทวน แก้ไขและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ (SOP) ต่อการดำเนินการขององค์การพัฒนาเอกชนฯ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการดูแลองค์การประเภทต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การพัฒนาเอกชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อไป



❖ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จ.ชลบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

❖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการคุ้มครองสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิเด็ก ในระยะต่อไป

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการดำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้ทราบถึง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นโยบายและแผนความมั่นคงที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก ของชาติและ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการดำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้ทราบถึงสถานการณ์ภาพรวมในห้วงปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในระยะต่อไป

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ โดย กองความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ (ภกช.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติฯ ยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายฯ และยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติฯ ได้มีการดำเนินงานที่สำคัญในห้วงไตรมาสที่ ๔ ดังนี้

❖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก บูรณาการงานร่วมกับ กมท. เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กทม.

❖ การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามข้ามชาติของไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กทม.

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกลไกแก้ไขสถานการณ์ก่อการร้าย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา สมช. ทำเนียบรัฐบาล

❖ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติการทางไซเบอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องการพิจารณาทบทวนแผนการต่อต้านการก่อการร้ายสากลแห่งชาติ (ตช.461) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖



❖ การเตรียมการประชุมเพื่อการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานย่อยว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

❖ การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานย่อยว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ

การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความมั่นคง

สำนักงานสภาพัฒนาการศึกษาระดับชาติ โดย สถาบันความมั่นคงศึกษา (สมศ.) รับผิดชอบภารกิจด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างศักยภาพ และบริหารจัดการคลังสมองด้านความมั่นคง ทั้งนี้ ในห้วงไตรมาส ๔ ปรากฏการดำเนินการตามกลไก ดังนี้

❖ โครงการสัมมนาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกฎหมายความมั่นคงทางทะเล การบริหารจัดการวิกฤต เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ และประเด็นความมั่นคงที่สำคัญในมุมมองอาเซียน - สหรัฐฯ โดยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตร Comprehensive Security Cooperation (CSC 23-2) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ เมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา จัดโดย The Director of Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI-APCSS) ๒) หลักสูตร U.S.- ASEAN Institute for Rising Leaders Fellowship ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา จัดโดย สถาบัน School of Advanced International Studies (SAIS) มหาวิทยาลัย Johns Hopkins และ ๓) หลักสูตร The International Foundation for the Law of the Sea (IFLOS) เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี จัดโดย สถาบัน The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) Academy

❖ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการมุมมองความมั่นคง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ หัวข้อ “การปรับโฉมทัศน์ต่ออำนาจละมุนของไทยในยุคดิจิทัล: การส่งเสริมกำลังอำนาจและยุทธศาสตร์ของชาติ” (Reimagining Thailand’s Soft Power for the Digital Era: Enhancing National Power and Strategy) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและจัดทำข้อเสนอแนะรองรับการขับเคลื่อนงานความมั่นคงระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อเสนอแนะยุทธศาสตร์นโยบายและแผนด้านความมั่นคง(อจวค.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จิตร วิชิตสงคราม ศูนย์ราชการฯ

❖ โครงการประชุมวิชาการการบริหารจัดการวิกฤตด้านความมั่นคงปลอดภัยต่อโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคาร EnCo C ปตท. สำนักงานใหญ่ มีการเสวนา/แบ่งกลุ่ม/บรรยาย โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ



การประเมิน วิเคราะห์ และแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย กองประเมินภัยคุกคาม (กปก.) ในฐานะหน่วยรับผิดชอบ การขับเคลื่อนการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์ ซึ่งมีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้ติดตาม และประเมินสถานการณ์ความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งนี้ ในห้วงไตรมาส ๔ ปรากฏการดำเนินการตามกลไก ดังนี้

❖ การประชุมกลไกด้านการข่าวของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

■ การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินข้อมูลข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ (อปชย.) ได้มีการติดตาม วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ ในประเด็นที่อาจเป็น ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติได้ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ โดยมี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ตามวงรอบทุก ๒ สัปดาห์

■ การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แห่งชาติ (อสทช.) ได้มีการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติให้รวดเร็ว ทันสถานการณ์ และมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ซึ่งในห้วงไตรมาสที่ ๔ กำหนดการวิเคราะห์ประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ สถานการณ์ ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานการณ์ความมั่นคงชายแดนและประเทศรอบบ้าน และสถานการณ์ ต่างประเทศ โดยมี รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน ตามวงรอบประจำเดือน

❖ การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวเพื่อประเมินสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคง สมช. เป็นเจ้าภาพร่วมกับฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้มีการหารือ ในประเด็นภาพรวมสถานการณ์ความมั่นคงชายแดน เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติบริเวณชายแดน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานด้านการข่าว รวมทั้งหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ในระยะต่อไป

❖ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ สมช. โดยกองประเมินภัยคุกคาม มีภารกิจ สำคัญประการหนึ่งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการข่าว ร่วมกับหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งหน่วยข่าวมิตรประเทศ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง สถานการณ์ความมั่นคงเชิงลึก รวมทั้งประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคของความมั่นคงจากต่างประเทศ โดยในห้วงไตรมาสที่ ๔ มีการหารือ แลกเปลี่ยนประเด็นความมั่นคงที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาค สถานการณ์ความไม่สงบ ในประเทศรอบบ้าน รวมทั้งสถานการณ์การแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ ร่วมกับสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐเกาหลี

ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองความมั่นคงระหว่างประเทศ (กรป.) มุ่งเน้นที่ส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการดำเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ตลอดจนป้องกัน



และลดความเสี่ยงปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ ในห้วงไตรมาส ๔ ปรากฏการดำเนินการตามกลไก ดังนี้

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและจัดทำแนวทางการกำหนดและจัดทำท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ (อปท.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ข้อมูลมีชั้นความลับ

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและจัดทำแนวทางการกำหนดและจัดทำท่าทีของไทยต่อกลุ่มประเทศต่าง ๆ (อปท.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม จิตร วิจิตตสงคราม ศูนย์ราชการฯ ข้อมูลมีชั้นความลับ

❖ การเข้าพบหารือของกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องศรีวิสารวาทา สมช. ทำเนียบรัฐบาล ข้อมูลมีชั้นความลับ

❖ การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาวุธตามแบบ กระสุน และเครื่องกระสุน ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (อปบอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยที่ประชุมได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑. การรับรองข้อมติของร่างเอกสารผลลัพธ์ A Global Framework for Through-Life Conventional Ammunition ภายใต้การประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ ๗๘ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการการรับรองข้อมติร่างเอกสารผลลัพธ์ A Global Framework for Through-Life Conventional Ammunition ภายใต้การประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ ๗๘ ๒. การกำหนดท่าทีของไทยสำหรับการประชุมรัฐภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการค้าอาวุธ ครั้งที่ ๙ (The Ninth Conference of States Parties – CSP9) มติที่ประชุม เห็นชอบร่างและเป็นข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอโดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ บทบาทของอุตสาหกรรมในการถ่ายโอนอาวุธตามแบบระหว่างประเทศอย่างมีความรับผิดชอบ การลดความเสี่ยงการเบี่ยงเบน การควบคุมการนำเข้า – ส่งออกการประเมินและระบุความเสี่ยงการส่งออกอาวุธ การควบคุมหลังการส่งออก การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาฯ และแผนการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อกังวลสำคัญในเรื่องการแยกชิ้นส่วนในการนำเข้าอาวุธและกระสุนซึ่งเป็นจุดอ่อนต่อการควบคุมการนำเข้าประเทศ การดำเนินการระยะต่อไป กรป. จะนำมติที่ประชุมเกี่ยวกับการรับรองมติของร่างเอกสารผลลัพธ์ A Global Framework for Through-Life Conventional Ammunition แจ้งให้ กต. รับทราบ เพื่อนำไปใช้จัดทำท่าทีสำหรับการประชุม UNGA ครั้งที่ 89 และจะนำร่างประเด็นและข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุม ไปใช้ในการจัดทำท่าทีสำหรับการประชุม CSP9 รวมทั้งนำประเด็นการแยกชิ้นส่วนในการนำเข้าอาวุธและกระสุนไปหารือเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญระหว่างการประชุม CSP9 ในโอกาสเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยต่อไป

❖ การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ครั้งที่ ๑ (The 1st Thailand – Indonesia Security Dialogue) เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑) ความเป็นมาของการประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนการเยือนและหารือในห้วงปี ๒๕๖๑ โดยในส่วน



ของ สมช. กรป. ได้รับมอบหมายให้ติดตามและผลักดันความร่วมมือดังกล่าวร่วมกับกระทรวงประสานงานฯ ของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ๒) ร่างเอกสารขอบเขตและรายละเอียดฝ่ายไทยและฝ่ายอินโดนีเซียได้ร่วมกันจัดทำ ร่าง TOR ที่ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม ๓) องค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ดังนี้ (๑) ลมช. หัวหน้าคณะ (๒) รอง ลมช. ที่ได้รับมอบหมายจาก ลมช. (๓) ผู้แทน กต. (๔) ผู้แทน พม. (๕) ผู้แทน สชช. (๖) ผู้แทน ตร. (๗) ผู้แทน ศตก. (๘) ผู้แทน ป.ป.ส. (๙) ผู้แทน สกมช. และ (๑๐) ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่หารือ ซึ่ง ลมช. สามารถแต่งตั้งเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ๑) การเตรียมการสารละ ประเด็นหารือ และข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง (๑) ประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย ๒ หัวข้อย่อย ได้แก่ การแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นความมั่นคงในอาเซียน โดยมี กต. และ สมช. เป็นผู้รับผิดชอบ และการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้ง โดยมี สมช. เป็นผู้รับผิดชอบ ๒) ประเด็นการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ประกอบด้วย ๒ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) ภาพรวมสถานการณ์การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง โดย สมช. เป็นผู้รับผิดชอบ และ (๒) การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์นักรบก่อการร้ายต่างชาติ โดย สชช. และ ศตก. เป็นผู้รับผิดชอบ ๓) ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติ ประกอบด้วย ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ (๑) การลักลอบค้ายาเสพติดโดยมี สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบ (๒) อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยมี สกมช. เป็นผู้รับผิดชอบ และ (๓) การค้ามนุษย์ โดยมี พม. เป็นผู้รับผิดชอบ ๒) การเตรียมการด้านพิธีการแนวทางการดำเนินการประชุมมีสาระสำคัญ ได้แก่ (๑) ลำดับการชี้แจง (๒) ผู้แทนส่วนราชการ เป็นผู้ชี้แจงโดยใช้ภาษาอังกฤษในลักษณะการหารือเชิงโต้ตอบ (Interactive discussion) และ (๓) การเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน ๓. การดำเนินการในระยะต่อไป กรป. จะปรับระเบียบวาระกำหนดการประชุม และประเด็นสารัตถะที่จะมีการหยิบยกหารือในการประชุมหารือด้านความมั่นคงฯ ตามข้อคิดคืดของที่ประชุมไปหารือกับฝ่ายอินโดนีเซีย รวมทั้งจะแจ้งกำหนดการและสถานที่ประชุมต่อหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนฝ่ายไทยให้ทราบในโอกาสต่อไป

❖ **การเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุม Conference on Preventing Exploitation of Sensitive Technologies and Critical Assets in Southeast Asia** ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีผลการประชุม ๑. การประชุม Conference on Preventing Exploitation of Sensitive Technologies and Critical Assets in Southeast Asia มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรการการป้องกันเชิงรุกให้ภาครัฐมีการกลั่นกรองการส่งออกเทคโนโลยีไปต่างประเทศ โดยเฉพาะธุรกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ในการลดความเสี่ยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความละเอียดอ่อนต่อความมั่นคงและการแทรกแซงโดยรัฐบาลต่างชาติ ผ่านกรณีศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต่าง ๆ ดังนี้ ๑.๑ สหรัฐอเมริกา มีกลไกบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อกลั่นกรองการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกเทคโนโลยี ดังนี้ ๑) คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนจากต่างประเทศ (Committee on Foreign Investment in The United States: CFIUS) มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และหน่วยงานระดับนโยบายเข้าร่วมสังเกตการณ์ (อาทิ สภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสำนักงบประมาณ) ทำหน้าที่กลั่นกรองการทำธุรกรรมที่เป็นการลงทุนของต่างประเทศ และการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เฉพาะรายการที่กระทำโดยชาวต่างชาติ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ๒) กรมอุตสาหกรรมและความมั่นคง (Bureau of Industry



and Security: BIS) ภายใต้การนำของผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและความมั่นคง BIS ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคง นโยบายต่างประเทศ และวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ผ่านกลไก CFIUS ตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ และอยู่ในขั้นพื้นฐาน เพื่อควบคุมการส่งออกอย่างมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่าง ๆ ร่วมกับการส่งเสริมให้สหรัฐฯ คงความเป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ทางเทคโนโลยีต่อไป ๑.๒ ฟิลิปปินส์ มีกฎหมายว่าด้วยการกีดกันการลงทุนจากต่างชาติ ได้แก่ (๑) รัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๑๙๘๗ กำหนดให้รัฐสำรวจ พัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป็นผู้ควบคุมอย่างสมบูรณ์และเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ (๒) กฎหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างประเทศ (The Foreign Investment Act: FIA) และกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และบัญชีรายการการลงทุนจากต่างประเทศที่สามารถประกอบกิจการได้ในประเทศ (Foreign Investment in Domestic Market Enterprises: FINL) (๓) กฎหมายว่าด้วยการให้บริการภาครัฐ (The Public Service Act: PSA) ที่ระบุให้เฝ้าระวังความเสี่ยงการให้บริการโทรคมนาคมของภาครัฐ จากการลงทุนต่าง ๆ ที่สามารถส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันฟิลิปปินส์ ยังคงมีความท้าทาย เนื่องจากยังไม่มีกลไกการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ๓) สหราชอาณาจักร มีกฎหมายว่าด้วยความมั่นคง และการลงทุนแห่งชาติราชอาณาจักร (National Security and Investment Act: NSI Act) ให้อำนาจรัฐบาล พิจารณาและเข้าแทรกแซงในการเข้าซื้อกิจการจากผู้ลงทุนต่างชาติที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของชาติ ๔) สหภาพยุโรป มีระเบียบ Regulation (EU) ๒๐๑๙/๔๕๒ กำหนดกรอบการกีดกันการลงทุนจากต่างชาติ และกฎเกณฑ์ การลงทุนในสหภาพยุโรป โดยเป็นกลไกในลักษณะการประสานงานของประเทศสมาชิก เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นและรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่ตกลงร่วมกันในสหภาพยุโรป โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) กลไกการกีดกันที่กำหนดใช้มาตรการกีดกันการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง ๒) การอุดหนุนในระบบยุติธรรม นักลงทุนต่างชาติสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวนข้อตัดสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ๓) กรอบวิธีปฏิบัติ มีกฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติที่โปร่งใส ไม่มีการเลือกปฏิบัติกับประเทศที่สาม กำหนดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการกีดกัน กำหนดมูลฐานที่ต้องกีดกันและกฎเกณฑ์ระเบียบวิธีปฏิบัติที่นำมาปรับใช้อย่างละเอียด ๔) การป้องกันการหลีกเลี่ยง กำหนด แก๊ซ หรือปรับใช้มาตรการที่จำเป็นในการบ่งชี้และป้องกันไม่ให้เกิดการหลีกเลี่ยงกลไกการกีดกันและข้อวินิจฉัย

การเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผู้นำหรือผู้แทนระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ

การเข้าเยี่ยมคารวะ และการหารือข้อราชการของคณะเอกอัครราชทูต ผู้นำหรือผู้แทนระดับสูง และหัวหน้าส่วนราชการต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศ เป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในการเจรจาหารือ และกระชับความสัมพันธ์ในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการแสวงหา ส่งเสริม และเร่งรัดการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง สมช. กับประเทศและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย โดยในห้วงไตรมาสที่ ๔ ได้มีคณะบุคคลเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ในประเด็นด้านความมั่นคง ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สมช. ดังนี้



กิจกรรม	วันที่
การเข้าพบของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น	๔ ก.ย. ๖๖
การเข้าพบหารือของกระทรวงกิจการเศรษฐกิจและการควบคุมการส่งออกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	๘ ก.ย. ๖๖

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สมช. ดังนี้

❖ การขับเคลื่อนภารกิจด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

▪ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สมช.” จำนวน ๓ หลักสูตร ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แก่ ๑) การใช้งาน Microsoft Word, Excel และ PowerPoint เพื่อสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ๒) Graphic design Concept for Advertisement and Publicity (แนวคิดการออกแบบกราฟิกเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์) ในวันที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ ๓) Line Messaging API เครื่องมือประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม Line ในวันที่ ๑๗, ๑๘ และ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร สมช. ให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบกราฟิกเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภารกิจของ สมช. ผ่าน Line Application หรือประยุกต์ออกแบบการนำเสนองานในรูปแบบ Infographic พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

▪ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖” เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมช. อุปกรณ์ของห้องแม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Security)

▪ ทดสอบและปรับปรุงการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดำเนินการภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ระบบบริหารงาน (Tracking) เพื่อให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

❖ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

▪ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการปิดช่องโหว่และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ สมช. เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Reduce Risks) และเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน NIST รวมถึงกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในมิติต่าง ๆ ทั้งในด้านการตรวจสอบ การรับมือ และจัดการต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อให้ สมช. มีความพร้อมในการเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

▪ ดำเนินการจัดทำ “ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” พร้อมทั้งเสนอต่อ ลมช. เพื่ออนุมัติ



ใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมช. โดยเป็นไปตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

❖ **การบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง**

▪ ดำเนินการติดตามผลการขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง โดย กอ.รมน. แจ้งผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ สมช. ในฐานะหน่วยงานกำกับทิศทางเชิงนโยบายภาพรวมทราบบ อาทิ การประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคง ตามประเด็นที่กำหนด จำนวน ๔ ประเด็น (๑) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง (๒) การป้องกันและแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๓) การพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติและบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน) ทั้งนี้ ในการดำเนินการ บูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงยังพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการในหลายด้าน เช่น การอนุญาต ให้เชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและทำรายงาน (ISOC 360) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ ในการประมวลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลด้านความมั่นคง เป็นต้น และศทส. ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการ ขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการดำเนินการ ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ การกำหนดประเด็นสำคัญเร่งด่วนจะต้องสอดคล้อง กับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงการปรับปรุงแนวทางการกำกับติดตาม การขับเคลื่อนการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงในประเด็นที่ได้กำหนดไว้แล้ว

▪ ยกย่องคำสั่งสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่.../๒๕๖๖ เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคง โดยกำหนดให้ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน และฝ่ายเลขานุการ เป็น ผอ.ศตม.กอ.รมน. และได้จัดส่ง (ร่าง) คำสั่งฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดย ศทส. ได้ปรับปรุง (ร่าง) คำสั่งให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ และเตรียมการเสนอเข้าสู่สภา มช. เพื่อทราบ โดย ศทส. จะยกย่องฯ คำสั่งเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติพิจารณาต่อไป

▪ ดำเนินการจัดทำ “ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ” พร้อมทั้งเสนอต่อ ลมช. เพื่ออนุมัติ ใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สมช. โดยเป็นไปตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

▪ **การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง/เลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง**

ตำแหน่งประเภท	ระดับ	จำนวน (ราย)
วิชาการ	เชี่ยวชาญ	๓
วิชาการ	ชำนาญการพิเศษ	๔
วิชาการ	ชำนาญการ	๙
ทั่วไป	อาวุโส	๑



■ การบรรจุ/แต่งตั้งข้าราชการ โดยมีการเปิดสอบคัดเลือก

ตำแหน่ง	ระดับ	จำนวน (ราย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ	๘
นิติกร	ปฏิบัติการ	๑
นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ปฏิบัติการ	๑

■ การฝึกอบรม (หลักสูตรหลัก)

ชื่อหลักสูตร	ผู้เข้ารับการศึกษ	ตำแหน่ง
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕	นายสรพงศ์ ศรียานงค์	ผู้ช่วย เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

■ การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป

ชื่อหลักสูตร	ผู้เข้ารับการศึกษ	ตำแหน่ง
อบรมหลักสูตร Cyber Security Management #๑	นายกิตติศักดิ์ เดชชาญชัย	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรมบัญชีกลาง มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๖๖ หลักสูตรความพร้อมรุ่นที่ ๑	น.ส.สุจิตรา ณรงค์วานิชกร *(ลาออก)	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๖	น.ส.ทักษพร น้อยแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นักบริหารระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ ๖๖	นายภาณุทัต ฐิริปัญญาวิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑	นายจิรายุ ฉัตระทิน	นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
	น.ส.ฑูธรัตน์ ต่อเติมพันธุ์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๕๖	นายสุรณรงค์ หอสุวรรณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
	นายสรพงศ์ อ่องแสงคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ



❖ **ข้าราชการลาไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. นายภาณุทัต วัชรภรณ์ ตำแหน่ง นวผ.ปก. สังกัด กภช. ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา National Security Policy ณ Australian National University เครือรัฐออสเตรเลีย ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ - ๑๕ ก.ค. ๖๗ ด้วยทุนรัฐบาล ก.พ. ตามความต้องการของ สมช. ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภททุนบุคคลทั่วไป (บรรจุก่อนไปศึกษา)

๒. นายทรงพล ธรรมชีวิทัศน์ ตำแหน่ง นวผ.ชก. สังกัด กชป. ปฏิบัติราชการ กภน. ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา International Security ณ University of Sussex สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ด้วยทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship ประจำปี 2023/2024)

๓. นายกันตภณ สุขแก้ว ตำแหน่ง นวผ.ชก. สังกัด กภน. ปฏิบัติราชการ กชป. ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Geopolitics and International Affairs ณ University of Sussex สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ด้วยทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarship ประจำปี 2023/2024)

๔. นางสาววีราภา บุญหมื่น นวผ.ชก. สังกัด กตป. ปฏิบัติราชการ กมท. ไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Policy Studies ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ ด้วยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในโครงการ The Young Leaders' Program (YLP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

❖ **การสร้างแรงจูงใจ** โดยจัดให้มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ ดังนี้

■ **การเลื่อนเงินเดือน**

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ โดยการประเมินจะจัดกลุ่มผลการประเมินเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏผลการเลื่อนเงินเดือน ดังนี้





■ การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิ

การดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ โดยการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการพลเรือนสามัญที่บรรจุใหม่ให้สูงขึ้นตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน ๑๐ ราย แบ่งเป็น

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาตรี จำนวน ๙ ราย

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปริญญาโท จำนวน ๑ ราย

การพัฒนาระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและนโยบายการเงิน โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.) ในฐานะคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำระบบควบคุมภายในเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ส่วนราชการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๓) ๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) ๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และ ๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ต่อปลัดกระทรวงการคลังภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินงบประมาณแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานฯ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของสำนักงานฯ ดังนี้

๑. การติดตามและรวบรวมประมวลผลความเสียหายตามรายงาน ปค.๔ และ ปค.๕ ตามที่สำนัก/กอง/กลุ่มงานได้จัดทำลงในตารางแบบประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยกำหนดเป็น ๒ รอบ ทุก ๖ เดือน และให้คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สมช. จำนวน ๑๓ คน เป็นผู้ตอบแบบประเมินฯ

๒. การประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร โดยการวิเคราะห์หาค่าคะแนนระดับความเสี่ยง ใช้ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงและนำประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนระดับสูงที่สุด ๒ อันดับแรก จัดทำเป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมองค์กร (ปค.๔ และ ปค.๕)

๓. การติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน โดยประสานสำนัก/กอง/กลุ่มงานให้รายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ห้วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในห้วง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA 4.0)



❖ความเป็นมา

สำนักงาน ก.พ.ร. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยได้กำหนดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ เป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน รวมเกณฑ์การประเมินทั้งสิ้น ๗ หมวด

❖ข้อเท็จจริง

เกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) มีความสำคัญต่อการผลักดันการพัฒนาส่วนราชการ ถือเป็นเครื่องมือยกระดับองค์การให้เป็นระบบราชการ ๔.๐ ตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาหลักเกณฑ์ที่มีความเข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น ดังนี้

๑) **หมวด ๑ การนำองค์กร** เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำในการชี้นำและขับเคลื่อนองค์การให้เกิดความยั่งยืน การกำกับดูแลที่ดี มีการสร้างแบบอย่างด้านความโปร่งใส มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่านนวัตกรรมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามรายงานผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว

๒) **หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์** เพื่อให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กำหนดเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แสดงให้เห็นแผนดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน

๓) **หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** เพื่อให้ส่วนราชการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัยรวดเร็วและเข้าถึง มีการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่างและสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะได้ มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน

๔) **หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้** เพื่อส่วนราชการมีการกำหนดตัววัดที่ใช้ติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการวิเคราะห์จากข้อมูลและตัววัดนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมถึงการใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พัฒนา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรมมีระบบการทำงานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ

๕) **หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร** เพื่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการจัดการบุคลากรเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าเพื่อให้เกิดผลงานที่มีสมรรถนะสูง สร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร มีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลและร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก รวมถึงมีการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านดิจิทัล และการตอบสนองต่อปัญหาที่ซับซ้อนรองรับต่ออนาคต

๖) **หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ** เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ (end - to - end process) และมีการปรับปรุงกระบวนการจนเกิดเป็นนวัตกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ การกำหนดนโยบายด้านการลดต้นทุน

๗) **หมวด ๗ ผลการดำเนินงาน** เลือกตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์การดำเนินการในแต่ละมิติ มีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ไม่ต่ำกว่าผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา หรือค่าเฉลี่ยผลการดำเนินการย้อนหลัง ๒ ปี

❖ผลการดำเนินงาน

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สมช. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0) ได้รับผลการตรวจประเมินฯ เท่ากับ ๓๔๒.๐๑ คะแนน (สมช.เป็นระบบราชการ ๒.๗๔) และปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สมช. ได้รับผลการตรวจประเมินฯ



เท่ากับ ๔๐๙.๘๘ คะแนน (สมช.เป็นระบบราชการ ๓.๒๘) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นสูง (คะแนนมากกว่า ๓๕๐คะแนน) ซึ่ง สมช. ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๔ รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

หมวด	ผลการประเมิน ปี ๖๕	ผลการประเมิน ปี ๖๖	คะแนนเทียบระหว่าง ปี ๖๕ กับ ปี ๖๖	
			+/-	คิดเป็นร้อยละ
หมวด ๑ การนำองค์กร	๓๕๙.๓๘	๔๓๗.๕๐	+๗๘.๑๒	๒๑.๗๓
หมวด ๒ การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์	๓๗๕	๔๑๖.๖๗	+๔๑.๖๗	๑๑.๑๑
หมวด ๓ การให้ ความสำคัญ กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๓๖๔.๕๘	๔๔๒.๗๑	+๗๘.๑๓	๒๑.๔๓
หมวด ๔ การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้	๓๔๒.๐๑	๔๕๘.๓๓	+๑๑๖.๓๒	๓๔.๐๑
หมวด ๕ การมุ่งเน้น บุคลากร	๔๐๑.๐๔	๔๒๑.๘๘	+๒๐.๘๔	๕.๑๙
หมวด ๖ การมุ่งเน้น ระบบปฏิบัติการ	๓๘๕.๔๒	๔๖๘.๗๕	+๘๓.๓๓	๒๑.๖๒
หมวด ๗ การบรรลุผลลัพธ์ การดำเนินการ	๑๖๖.๖๗	๒๒๓.๓๓	+๕๖.๖๖	๓๓.๙๙
คะแนนรวม (๕๐๐ คะแนน)	๓๔๒.๐๑	๔๐๙.๘๘	+๖๗.๘๗	๑๙.๘๔

การตรวจสอบภายใน

๑. ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า สำนักงานฯ ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน มีความเพียงพอ และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยมีการประเมินความเสี่ยง/ปัญหาของกอง สำนัก และกลุ่มงานเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งได้มีการปรับปรุงแผนการควบคุม/วิธีการแก้ไขปัญหารองรับเพื่อลดความเสี่ยง/ปัญหาที่เกิดขึ้นไว้แล้ว

๒. ตรวจสอบการดำเนินการมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของแต่ละไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมติครม. เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้ทราบฯ ว่า สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าวที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า สำนักงานฯ ดำเนินการเบิกจ่ายชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้



มีการตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นประจำ และมาตรการและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเป้าหมายลดการใช้พลังงานร้อยละ ๒๐ ส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรการฯ ดังกล่าว

๓. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน โครงการจัดหาพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน ๕,๕๘๓,๑๕๓ บาท เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่อย่างไร ผลปรากฏว่า ดำเนินการฯ ดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติตามกระบวนการจัดหาโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดรวมทั้งมีการดำเนินการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรของรัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ดังกล่าว

๔. ตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า สำนักงานฯ จัดทำแนวทางและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมทั้งการติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕. ตรวจสอบการเบิกจ่ายใบสำคัญเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายใบสำคัญเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อให้ทราบว่าเอกสารใบสำคัญเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามหลักฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า ดำเนินการเบิกจ่ายใบสำคัญฯ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

๖. ตรวจสอบการเบิกจ่ายใบสำคัญในการเดินทางราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดำเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/อบรมสัมมนาภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบว่าเอกสารใบสำคัญที่วางเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า เอกสารใบสำคัญที่วางเบิกจ่ายงบประมาณส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

๗. ตรวจสอบเงินยืมราชการ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการยืม จ่ายเงินยืมราชการ อนุมัติ การจ่าย และการส่งคืน จำแนกเป็น ๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/สัมมนาฝึกอบรมภายในประเทศ/ต่างประเทศ ๒) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการในประเทศ/ต่างประเทศ ๓) ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ เพื่อให้ทราบว่าเอกสารใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดหรือไม่/อย่างไร ปรากฏว่า ดำเนินการส่วนใหญ่สอดคล้องตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๘. ตรวจสอบการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของกองความมั่นคงระหว่างประเทศ (กรป.) และกองความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ (กตป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ คือ ๑) งานการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติประเทศ



และการขับเคลื่อนท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ ๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และ ๓) งานการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รายละเอียด ดังนี้

๑) งานการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศและการขับเคลื่อนท่าทีของไทยต่อประเทศมหาอำนาจ เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการ หรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนด และกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ มีเพียงบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ อาทิ (๑) การประชุมหารือกับภาคเอกชน ภาควิชาการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การดำเนินการของมหาอำนาจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีหลายสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการหารือกับส่วนราชการภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการในภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วน ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป็นวงกว้างก่อน ซึ่งเป็นการปรับแนวทางการประชุมหารือให้เข้ากับสถานการณ์ความมั่นคงระหว่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อไทยจากการดำเนินการของประเทศมหาอำนาจ เช่นกัน และ (๒) การประชุมคณะกรรมการเพื่อศึกษาและติดตามการดำเนินการของมหาอำนาจในมิติต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในห้วงปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ จึงได้กำหนดให้เป็นหัวข้อหลักในการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อไทย (อปรท.)

๒) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการหรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนด และกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ มีเพียงบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการ อาทิ การประชุมหารือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซีย เนื่องจากอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและรอความชัดเจนทางนโยบายของรัฐบาลใหม่ จึงเลื่อนการประชุมไปในช่วงไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๓) งานการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทราบว่าได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ และมีผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานโครงการ หรือไม่/อย่างไร ผลปรากฏว่า การดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และกิจกรรมส่วนใหญ่ดำเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้ มีเพียงกิจกรรมดำเนินการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในพื้นที่ภาคเหนือที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการจัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติฯ ในเดือน ม.ค. (ไตรมาสที่ ๒) ส่งผลให้ไม่สามารถชี้แจงแผนดังกล่าวได้ตามแผนเดิมที่กำหนดต้องดำเนินการภายหลังได้รับการอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่ทั้งนี้สามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่าย (ขาวคาดแดง)

การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน



ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นประจำปีงบประมาณ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสรวมทั้งรับทราบสถานะและปัญหาของหน่วยงาน เพื่อนำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปประมวลจัดทำแนวทางหรือมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิชอบในระบบราชการต่อไป โดยจะประเมินผลคะแนนหน่วยงานในภาพรวมจาก ๓ องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ๑) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ๒) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และ ๓) การวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสภาพัฒนาการศรัทธาแห่งชาติ ได้รับคะแนนในภาพรวม (ITA) ๘๕.๖๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับผ่าน (โดยมีคะแนนใน ๓ องค์ประกอบย่อย ดังนี้ ๑) IIT ได้ ๗๒.๙๓ คะแนน ๒) EIT ส่วนที่ ๑ ได้ ๗๘.๔๗ คะแนน/ส่วนที่ ๒ ได้ ๗๙.๗๗ คะแนน และ ๓) OIT ได้ ๑๐๐ คะแนน) ซึ่งได้รับคะแนนเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๖๙.๑๓ คะแนน) ร้อยละ ๒๓.๘๕ แสดงให้เห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของสำนักงานฯ ในการปรับปรุงการดำเนินงานตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานของสำนักงานฯ และมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนไปพร้อมกัน

การเข้าร่วมงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมงานราชพิธีและงานรัฐพิธีต่าง ๆ อาทิ

กิจกรรม	วันที่
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕	๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจกิจกรรมงานด้านความมั่นคงของชาติ ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าอาคาร (สลค., สมช.)	๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
การกล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	
การบันทึกวีดิทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖	



การดำเนินงานด้านงบประมาณ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	ผลการดำเนินการ			
			วิธีจัดหา	ลงนาม	ตรวจรับ	วงเงิน (บาท)
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	จัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑ งาน	เฉพาะเจาะจง	๐๙ ก.ย. ๖๕	๒๔ ม.ค. ๖๖	๔๙๕,๔๑๐
	เครื่อง คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และเครื่อง ปริ้นเตอร์ เลเซอร์ (ขาว-ดำ)	๑ งาน	เฉพาะเจาะจง	๒๗ ก.ย. ๖๕	๑ พ.ย. ๖๕	๔๗๑,๙๓๔.๒๐
ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ และ การแพทย์	จัดซื้อเครื่อง กระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้า	๑ งาน	เฉพาะเจาะจง	๒๗ ก.ย. ๖๕	๑๒ ต.ค. ๖๕	๒๘๘,๙๐๐
ครุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่	จัดซื้อปรับปรุง ระบบ โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุภัณฑ์ ห้องประชุม	๑ งาน	e-bidding	๐๗ ก.ค. ๖๕	๓ ม.ค. ๖๖	๙,๒๐๒,๐๐๐
ครุภัณฑ์ สำนักงาน	เครื่องเข้าเล่ม สันเกลียว พลาสติกเจาะ และเข้าเล่ม เอกสาร	๑ งาน	เฉพาะเจาะจง	๒๗ ก.ย. ๖๕	๑๒ ต.ค. ๖๕	๒๐,๘๖๕



สมช.

NSC



กลุ่มงานพัฒนาแผนปฏิบัติการภายในองค์กร
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
เสถียรภาพแห่งชาติ
เลขที่ ๑ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐
E-mail: gpnplan@nsc.go.th

